

นิสัย ๔ ม...ก้ออันตราย

นำเสนอเมื่อ : 13 มิ.ย. 2552

ข้อคิด...สะกิดใจ

การดำเนินชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง ในหนทางที่ย่างก้าวจะมีอันตรายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของปัจเจกชน ชีวิตของกลุ่มชนก็ล้วนเฉกเช่นเดียวกัน การดำเนินชีวิตในแต่ละวันจะมีผลต่อการพัฒนาในอนาคตได้

การดำเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ที่ประสบพบเห็นอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่สบายใจ อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในอนาคต คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยอันตรายอยู่ 4 ม. หากไม่มีการแก้ไขก็เป็นเรื่องน่ากลัวอย่างมาก คือ

1."มั่งง่าย" จะเห็นอยู่ทั่วไป คนไทยมักจะขาดระเบียบวินัย จะทำอะไรมักจะตามใจตนเอง ไม่เคารพระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคม ดำรงตนในแต่ละวันไม่มีแบบแผน ปล่อยให้ตามกรรม สอนใหญ่ขาดเป้าหมายของชีวิต

2."มั่งม่วน" หรือชอบสบายนั่นเอง สิ่งไหนทำยากลำบาก มักจะไม่ค่อยมีคนทำ เป็นคนประเภทไม่สูงงาน ในทุกวงการไม่ว่าราชการ สถานศึกษา การปฏิบัติงานถ้าเห็นว่าเป็นงานยากลำบากจะไม่ทำ อยากทำแต่งานที่ง่าย ๆ เสริ้งแล้วก็จะได้เฉื่อย ๆ ตามชนบทตกเย็นมา ตามหมู่บ้านนอกจากจะมีงานรื่นเริงแล้ว ก็จะมีนอนดูทีวีเป็นอาชีพ รัฐบาลจะมีการพัฒนางานอาชีพเสริมให้กับประชาชน ผู้เขียนเคยไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวัน รัฐบาลจะส่งเสริมครอบครัวอุตสาหกรรมในครัวเรือน แต่ละบ้านจะทำอุตสาหกรรมของแต่ละครอบครัว เป็นอุตสาหกรรมขนาดครอบครัว แม้ระบบเศรษฐกิจระดับโลกจะผันผวน แต่ของไต้หวันจะยังมั่นคง ประชาชนทั่วไปจะทำงานของครอบครัวตัวเอง ไม่ค่อยมีเวลายามว่างดื่มเหล้าทะเลาะกันให้เห็น บ้านเมืองมีระเบียบ ไม่มั่งง่ายเหมือนที่ไทยจะเห็นว่าพี่ไทยเราจะมีเทศกาลงานรื่นเริง เทศกาลงานหยุดเยอะมาก รัฐบาลน่าจะมาพิจารณาบางวันไหนสำคัญควรจะหยุดหรือยกเลิก

3."มั่งอวด" กล่าวคือชอบอวด ชอบโอ้อวด เวลาทำงานมักจะอวดรู้ อวดเก่ง ชอบเด่นคนเดียว ทำงานเก่งคนเดียว หากให้ทำงานเป็นที่มั่งก็ยากลมเหลว ทำให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปได้ยาก มีแต่คนอยากเป็นใหญ่ อยากเป็นหัวหน้า อยากเป็นนายพลกันหมด ไม่มีคนอยากเป็นพลทหาร

4."มั่งโก้" กล่าวคือเป็นคนมีลักษณะไม่ชอบรับความจริง จะชอบแสดงตนโก้เก๋ รสนิยมสูง แต่รายได้ต่ำ จนช่างมันขอให้หล่อไวก่อน มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด และตามชนบทจะมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ความมั่งโก้จะระบาดไปทั่ว ข้าราชการเองไม่ว่าหน่วยงานใด จะมีหนี้สินทรน หนี้บัตรเครดิตกันทั้งนั้น

การดำรงชีวิตด้วยนิสัย 4 ม. ดังกล่าว น่าจะเกิดอันตรายต่ออนาคตของชาติเป็นอย่างมูก นอกจากนี้ในระบบครอบครัว และชุมชนล้วนประสบปัญหาหนี้สินดังกล่าว นิสัย 4 มั่ง ก่อให้เกิดความสูญเสียไม่น้อย เช่นเทศกาลวันหยุด จะเกิดอุบัติเหตุมากมาย ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน เงินทอง เพราะความมั่งง่ายนั่นเอง